



ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๙๓๔๓

ถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ใช้ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระดับปฐมวัย ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๖ ปี ได้พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการจากการนำมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติของหน่วยงานระดับพื้นที่และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำโครงการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และจัดทำข้อมูลสำหรับวางกรอบแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในอนาคต อีกทั้งได้มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายโรงเรียนอนุบาลสาธิตหรือโรงเรียนที่มีระดับชั้นอนุบาล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดของท่าน (ถ้ามี) ตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อให้การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถตอบแบบประเมินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <https://shorturl.at/fzCMr> หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย พร้อมนี้ได้แนบโครงการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๑๗ โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๖๔



๒๕๖๘-๐๕-๑๙

(แจ้งท้ายสำเนา)

ที่ อว ๐๒๐๔.๒/

ลว

เรียน

**สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ จำนวน ๒๗ แห่ง**

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

**สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๙ แห่ง**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

**มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๓๘ แห่ง**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๘ แห่ง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

**สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน ๗๐ แห่ง**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยดาปี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
อธิการบดีวิทยาลัยเนชั่น  
อธิการบดีวิทยาลัยปทุมธานี  
อธิการบดีวิทยาลัยพายัพ  
อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก  
อธิการบดีวิทยาลัยฟาฏอนี  
อธิการบดีวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
อธิการบดีวิทยาลัยภาคกลาง  
อธิการบดีวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
อธิการบดีวิทยาลัยเชียงใหม่  
อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  
อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข  
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา  
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์  
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
อธิการบดีวิทยาลัยพณิชยบัณฑิต  
อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ  
อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล  
อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  
อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  
อธิการบดีสถาบันกันตนา  
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
อธิการบดีสถาบันสารสนเทศเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารัตน์  
อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์  
อธิการบดีสถาบันวิทย์สิริเมธี  
อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก  
อธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งโอโยธยา  
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์